

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MƯỜNG TÈ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1103 /UBND-TH

Mường Tè, ngày 14 tháng 6 năm 2023

V/v đẩy mạnh việc triển khai  
các nhiệm vụ của Đề án 06  
trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2168/UBND-KSTT, ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đôn đốc tiếp tục các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 1014/KH-UBND, ngày 02/6/2023 của UBND huyện về mở chiến dịch Cao điểm “**22 ngày, đêm**” thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân; Tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, trên địa bàn huyện Mường Tè.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn huyện đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính và thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đủ quyết liệt; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, người dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của Đề án 06; tiến độ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID hiện nay của huyện đang xếp 7/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu và có nguy cơ không đạt chỉ tiêu được giao.

Để khắc phục ngay, tồn tại, hạn chế trên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới, đặc biệt là chỉ tiêu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện – Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đơn vị lực lượng vũ trang huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tập trung tối đa nguồn lực; chủ động, thần tốc, triệt để (*bổ trí làm việc kể cả ngày nghỉ*) với các nhiệm vụ sau:

**1.** Phát huy vai trò người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06; đưa kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong năm 2023; phấn đấu đến ngày **25/6/2023** toàn huyện hoàn thành cơ

bản các chỉ tiêu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID được cấp trên giao.

## **2. Các cơ quan ban, ngành huyện; các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; các xã, thị trấn**

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID mức độ 2 để kiểm tra thông tin của công dân thay cho giấy tờ truyền thống; yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID mức độ 2 hoàn thành trước ngày **20/6/2023**, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Tổ công tác Đề án 06 huyện (*Công an huyện - Cơ quan thường trực Đề án 06 huyện*) trước ngày 20/6/2023. Giao Công an huyện tổng hợp vào báo cáo Đề án 06 kỳ tháng 7/2023 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*có danh sách báo cáo kèm theo*).

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang huyện thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 27/4/2023 về cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Mường Tè, đặc biệt nội dung tại “**Khoản 2, Mục II**” của Kế hoạch<sup>1</sup>.

- Tuyên truyền rộng rãi các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch cao điểm 22 ngày, đêm trên các nền tảng ứng dụng Zalo, Facebook, Youtube... nhằm nâng nhận thức, trách nhiệm CBCCVV, công tác nắm bắt thông tin của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

**3. Phòng Tư pháp huyện, UBND các xã, thị trấn** thường xuyên, kịp thời phối hợp lực lượng Công an chủ động, linh hoạt trong thực hiện thủ tục hành chính, nhanh chóng giải quyết các tồn tại vướng mắc, tạo thuận lợi cho công dân trong bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân, phục vụ công tác làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

## **4. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an xây dựng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Kế hoạch cao điểm; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử để thực

<sup>1</sup> (1) Tuyên truyền, vận động người dân chưa có Căn cước công dân (CCCD), chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa đăng ký định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 thực hiện thành công việc làm thủ tục đăng ký.

(2) Tuyên truyền, *hướng dẫn tối thiểu cho 10 người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2* và sử dụng tài khoản này truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia. Báo cáo danh sách hướng dẫn công dân về cơ quan thường trực Tổ Công tác Đề án 06 huyện.

hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ CCCD gắn chip, thiết bị đọc QRcode, chip trên thẻ CCCD thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.... (yêu cầu có báo cáo cụ thể kết quả tuyên truyền về cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện).

**5.** Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện “Đợt cao điểm 22 ngày đêm cấp CCCD/ ĐDDT” tại địa bàn mình. Có trách nhiệm huy động các ban ngành, đoàn thể; Tổ Công nghệ số cộng đồng khu phố/bản, tranh thủ phát huy vai trò người có uy tín trong vận động, rà soát số công dân thực tế chưa thu nhận hồ sơ CCCD tại địa bàn được giao phụ trách và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ phụ trách, từng Tổ Công nghệ số bản, khu phố để thực hiện (theo danh sách đề xuất của lực lượng Công an).

Chủ động phân công nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, lực lượng dân quân trong việc bố trí phương tiện, tổ chức đưa đón công dân và huy động công dân đến các điểm thu nhận hồ sơ CCCD và ĐDDT theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để mời, gọi công dân đến các điểm lưu động để thu nhận triệt để hồ sơ CCCD, ĐDDT và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID cho công dân trên địa bàn.

**6.** Công an huyện - Cơ quan Thường trực Đề án 06 chủ trì, tiến hành theo dõi, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn huyện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Báo cáo công tác phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ trên của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đơn vị lực lượng vũ trang huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, CAH.

**CHỦ TỊCH**

**Đào Văn Khánh**